

สำนักกฎหมาย

๐๒๕๖๒

๓๕๙๑๖



วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓

๐๙.๓๓

๐๙.๐๘

๙๖๖

ที่ นร ๐๙๐๘/ ๕๐๒

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอรับคำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
- (๒) ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒

โดยที่ปัจจุบันมีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้ร้องขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายเป็นจำนวนมาก และมีหลายกรณีที่สำนักงานฯ ไม่อาจรับข้อหารือดังกล่าวไว้พิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายได้เนื่องจากมิได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเรื่องหรือมายังสำนักงานฯ ว่า การพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) และ (๒) นั้น ต้องเป็นกรณีดังต่อไปนี้

๑. เป็นการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ หรือตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี
๒. เป็นการวินิจฉัยปัญหาตามบทบัญญัติของกฎหมายและเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีข้อเท็จจริงที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในทางปฏิบัติและข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้ว
๓. ในกรณีที่กฎหมายได้กำหนดให้มีผู้รักษาการหรือผู้รับผิดชอบกฎหมายนั้นไว้ การให้ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของการบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวคือ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นสมควรเสนอเรื่องดังกล่าวให้องค์กรผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายได้พิจารณาวินิจฉัยเสียก่อน และหากยังไม่ได้ข้อยุติหรือเห็นว่าจะทำให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้โดยถูกต้อง องค์กรผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นก็สามารหรือปัญหาดังกล่าวมายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไปได้

อนึ่ง สำหรับเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถาบันอื่นอยู่แล้วตามกฎหมายและกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าสมควรให้มีการดำเนินการตามกฎหมายนั้นก่อนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือเรื่องซึ่งหากให้ความเห็นแล้วจะมีผลกระทบกระเทือนในทางการเมือง หรือทางการต่างประเทศ คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไม่อาจรับข้อหาหรือตั้งกล่าวไว้พิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายได้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงขอความร่วมมือจากท่านในฐานะหัวหน้าส่วนราชการจะได้กำชับผู้ได้บังคับบัญชา หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดได้ทราบและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ถูกต้องด้วย เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอขอบพระคุณท่านในความร่วมมือดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ที่ QR Code ตามที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายกฎหมายทรัพยากร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙ ต่อ ๑๓๔๗ (นางสาวนัญญาพร)
โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๖๓๘๑
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr0900@ocs.go.th

